

Số: **81** /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng **6** năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri năm 2020

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 244/BC-HĐND ngày 07/12/2020 về kết quả giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII; của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tại Báo cáo số 179/BC-MTTQ-BT1 ngày 03/12/2020 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tập trung giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết như sau:

1. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo hoàn trả lại 191 ha đất rừng của xã Hành Dũng.

Liên quan đến phần diện tích 191ha đất rừng tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Nghĩa Hành phối hợp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Mỹ Yên về gia hạn thời gian thuê đất tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

Trên cơ sở nội dung thống nhất của UBND huyện Nghĩa Hành tại Công văn số 294/UBND ngày 19/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 651/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2021 hướng dẫn Công ty TNHH Mỹ Yên hoàn thiện hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất theo quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Đến ngày 25/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ xin gia hạn thời gian thuê đất của Công ty TNHH Mỹ Yên do Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và chuyển đến. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, giải quyết hồ sơ của đơn vị theo quy định.

2. Cử tri huyện Bình Sơn tiếp tục kiến nghị tỉnh có ý kiến với đơn vị thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại diện tích 3,1 ha xứ đồng Đông Bình và 0,8ha xứ Đồng Tri Bình, xã Bình Nguyên không sản xuất được.

Tỉnh đã đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. Ngày 08/02/2021, VEC đã trả lời tại Công văn số 249/VEC-QLTC như sau: “Hiện tại Dự án đang trong quá trình điều tra, khởi tố của Cơ quan chức năng, nhiều lãnh đạo của VEC và lãnh đạo của Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị khởi tố... Mặt khác, Ban lãnh đạo của VEC có nhiều thay đổi, đang được kiện toàn nên lãnh đạo phụ trách dự án của VEC và lãnh đạo Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được bố trí ngay để tham gia giải quyết các tồn tại vướng mắc của Dự án. Do đó, trong thời gian tới VEC sẽ sắp xếp và kiện toàn lại bộ máy nhân sự để sớm tham gia phối hợp với địa phương nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc này”. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, các nhân sự chủ chốt của nhà thầu gói thầu A3 (quốc tịch Trung Quốc) chưa được nhập cảnh vào Việt Nam nên các tồn tại này chưa được giải quyết triệt để. VEC và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu nhà thầu gói thầu A3 sớm giải quyết dứt điểm tồn tại trên khi nhân sự chủ chốt của nhà thầu quay trở lại Việt Nam làm việc.

3. Cử tri huyện Tư Nghĩa tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm hoàn chỉnh bản đồ địa chính Khu tái định cư Gò Thần, xã Nghĩa Sơn để Nhân dân thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Công trình Khu tái định cư Gò Thần, xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa đã thực hiện đầu tư hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng từ năm 2018, với 49 lô đất đảm bảo bố trí cho các hộ dân ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Đến nay, đã có 43 hộ dân được UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa giao đất và làm nhà ở ổn định.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tái định cư Gò Thần, Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Sơn và đơn vị tư vấn tiến hành đo vẽ bản đồ địa chính khu đất để xác định ranh giới, diện tích của từng lô đất. Sau khi hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính khu đất, nhận thấy có sai lệch về diện tích 08 lô/49 lô đất so với hồ sơ thiết kế. UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Phát triển nông thôn khẩn trương làm việc với UBND huyện Tư Nghĩa để có hướng xử lý vướng mắc liên quan đến diện tích 08 lô đất, sớm hoàn thành hồ sơ, bàn giao bản đồ địa chính cho UBND xã Nghĩa Sơn thực hiện các bước tiếp theo, để kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 43 hộ dân chậm nhất trong quý III/2021.

4. Cử tri huyện Nghĩa Hành tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối đá để phục vụ nước tưới cho 5/7 thôn của xã Hành Tín Tây

Dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 04/8/2016, với tổng mức đầu tư 96.252.000.000 đồng; trong đó: Vốn ngân sách Trung ương 60.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 18.126 triệu đồng và ngân sách huyện 18.126 triệu đồng. Vốn được bố trí trong giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, dự án đã được bố trí 50.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND huyện Nghĩa Hành đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định để xây dựng và hoàn thành dự án cuối năm 2023. Đến nay, việc kiến nghị của cử tri đã được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định.

5. Cử tri thành phố Quảng Ngãi tiếp tục bức xúc phản ánh việc chậm xem xét giải quyết 47 trường hợp khiếu nại thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương (đoạn ngã 5 cũ đến ngã 5 mới), đã kéo dài hơn 12 năm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đề xử lý, giải quyết dứt điểm.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, tổ chức giải quyết khiếu nại của 47 trường hợp thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ ngã 5 cũ đến ngã 5 mới) tại Công văn số 715/UBND-CNXD ngày 22/02/2021. Hiện nay, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 về việc thụ lý và thành lập Đoàn xác minh nội dung khiếu nại để giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ ngã 5 cũ đến ngã 5 mới).

6. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh đầu tư bê tông hóa tuyến kênh B62 (đoạn từ xóm Rẫy, thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn đến giáp kênh B62-15 thôn Phước Lộc Đông); tuyến kênh B8-3-3, đặc biệt là đoạn qua khu dân cư số 7 thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong với chiều dài khoảng 1km.

Qua kiểm tra, báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thì nội dung cử tri huyện Sơn Tịnh phản ánh nêu trên là đúng với thực tế. UBND tỉnh đang xem xét, chỉ đạo Công ty lập hồ sơ đề xuất việc đầu tư kiên cố hóa kênh B8-3-3 theo quy định. Đối với tuyến kênh B62, trong khi chờ Trung ương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Thạch Nham, đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi bố trí một phần kinh phí từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên để sửa chữa, nạo vét, khắc phục tạm thời để đảm bảo thông nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Cử tri tiếp tục phản ánh tuyến kênh B8-13, phục vụ nước tưới cho cánh Đồng Rộc Cạn xóm 6, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ lại nằm trong vùng quy hoạch của VSIP, không còn nước để Nhân dân canh tác, sản xuất nữa. Đề

ngộ tình chỉ đạo sớm làm một tuyến mương khác để đảm bảo cho Nhân dân gieo sạ trong vụ Đông - Xuân sắp tới.

Tuyến kênh B8-13 nằm trong phạm vi quy hoạch dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 27/4/2015; tuyến kênh đã được UBND huyện Sơn Tịnh thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 và Công ty TNHH VSIP cũng đã chi trả tiền bồi thường cho UBND xã Tịnh Thọ.

Thời gian qua, khi tuyến kênh B8-13 bị san ủi, không thể cung cấp nước tưới cho cánh đồng Rộc Cạn, Công ty TNHH VSIP cũng đã chi tiền bồi thường hoa màu đối với các thửa đất không thể sản xuất do thiếu nước trong vụ Hè - Thu năm 2019. Từ tháng 11/2019 đến nay, Công ty TNHH VSIP đã bố trí máy bơm để cung cấp đủ nước tưới phục vụ cho gieo sạ của các hộ dân.

Hiện nay, Công ty TNHH VSIP đã trình hồ sơ cho UBND huyện Sơn Tịnh để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của huyện. Vì vậy, trước khi khu vực đồng Rộc Cạn được thu hồi và bồi thường theo quy định, Công ty TNHH VSIP cam kết sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới để các hộ dân sản xuất; đồng thời, trong quá trình Công ty TNHH VSIP bố trí máy bơm để bơm nước, yêu cầu UBND xã Tịnh Thọ thông báo cho các hộ dân dọn dẹp mương để đảm bảo cho việc lưu thông nước đến các thửa ruộng.

8. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên Quốc lộ 24B đoạn từ cầu kênh chính Bắc đi xóm Núi, đoạn từ cầu Sông Giang đi xuống cây xăng Thanh Hiệp, xã Tịnh Hiệp, vì hiện nay khu vực này có đông dân cư sinh sống, thường xuyên ngập úng khi có mưa lớn.

Tuyến Quốc lộ 24B, đoạn từ cầu kênh chính Bắc đi xóm Núi, đoạn từ cầu sông Giang đi xuống cây xăng Thanh Hiệp, xã Tịnh Giang (không phải xã Tịnh Hiệp như kiến nghị) đã được Sở Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư sửa chữa. Trong năm 2020, đã sửa chữa nền mặt đường (với giải pháp kết cấu BTXM và bê tông nhựa) và bổ sung thoát nước dọc đoạn qua chợ Tịnh Giang (từ cầu sông Giang đến cầu Thủy Lợi) nhằm đảm bảo an toàn giao thông. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, trong thời gian đến tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình tiêu thoát nước tại khu vực này để kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa bằng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Mặt khác, hiện nay tuyến QL.24B, đoạn Km23+300 - Km57+170 (có qua địa bàn xã Tịnh Giang) đang được Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

9. Cử tri phản ánh đường Tỉnh lộ 622C đoạn chợ Ga không thoát nước được, cứ mỗi mùa mưa là nước dâng lên và chảy tràn lan.

Tuyến ĐT.622C đoạn qua chợ Ga đã được Sở Giao thông vận tải đầu tư hệ thống rãnh thoát nước dọc. Vị trí cửa xả của hệ thống thoát nước không kết nối được với hệ thống mương thủy lợi do UBND xã Tịnh Thọ quản lý (do UBND xã không thống nhất cho đầu nối vào) nên đã không phát huy hết khả năng tiêu thoát nước đoạn qua chợ Ga. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tìm vị trí cửa xả thích hợp trên tuyến để bổ sung vào kế hoạch đầu tư trong năm 2021.

10. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo xây dựng đường bê tông xi măng đoạn còn lại thuộc tuyến đường kênh B8, ranh giới giữa xã Tịnh Ấn Tây thuộc thành phố Quảng Ngãi với thôn Thọ Đông xã Tịnh Thọ.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND thành phố Quảng Ngãi. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND thành phố Quảng Ngãi để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

11. Cử tri đề nghị tỉnh trả lời dứt điểm dự án VSIP có thu hồi diện tích thuộc xóm 5, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ không và nếu có thì bao giờ thực hiện để Nhân dân biết.

UBND xã Tịnh Thọ đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án 2 lần tại xóm 5, thôn Tịnh Thọ, xã Tịnh Thọ gồm 124 hộ; trong đó 42 hộ đồng ý và 82 hộ không đồng ý đi đời. Công ty TNHH VSIP đã đề nghị không đưa khu vực xóm 5 vào quy hoạch và không thực hiện Dự án tại khu vực này.

12. Cử tri kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng mương thoát nước dọc Quốc lộ 1A, đoạn phía tây Quốc Lộ 1A từ cầu Bản Thuyền tới nhà văn hóa thôn Thế Long, xã Tịnh Phong vì mùa mưa thường xuyên bị ngập, rất nguy hiểm cho Nhân dân khi tham gia giao thông.

Hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 1 từ Km1047+875 - Km1048+318 (từ cầu Bản Thuyền đến nhà văn hóa thôn Thế Long, xã Tịnh Phong) đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép đầu tư xây dựng trong năm 2021. Công trình đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 4960/QĐ-TCĐBVN ngày 30/10/2020. Hiện nay, Ban Quản lý dự án 5 (chủ đầu tư) đang hoàn thiện các thủ tục và sẽ triển khai thi công vào Quý II/2021.

13. Cử tri phản ánh đoạn đường đi vào khu Di tích lịch sử Trương Quang Cận và Đình Duy Tự (đoạn đường này Nhân dân tự làm từ năm 1998) đã hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp.

Tuyến đường vào hai Khu di tích này là tuyến đường dân sinh của thôn Trà Bình. Theo quy định thi do cấp huyện quản lý, duy tu và hỗ trợ vốn để sửa chữa. Do vậy, Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Sơn Tịnh để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

14. Cử tri phản ánh tuyến đường Ba Tân Gân nối dài từ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh đi xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn chưa có hệ thống đèn đường chiếu sáng, rất nguy hiểm cho Nhân dân khi đi lại vào ban đêm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo lắp hệ thống chiếu sáng.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Sơn Tịnh. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Sơn Tịnh để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

15. Cử tri phản ánh hiện nay tại mảnh đất Trụ sở Phòng cháy, chữa cháy số 5 thuộc xã Tịnh Sơn có một số cá nhân hay tổ chức nào đó trồng keo trên diện tích đất này. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Trước đây, Trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy khu vực 5 thuộc xã Tịnh Sơn do Cảnh sát PCCC tỉnh quản lý, sử dụng, với diện tích 15.315m². Năm 2018, Cảnh sát PCCC tỉnh sát nhập vào Công an tỉnh nên Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo và đề xuất Bộ Công an giao lại khu đất nêu trên cho địa phương quản lý. Theo báo cáo của Công an tỉnh, năm 2019, trong thời gian chờ Bộ Công an có ý kiến về bàn giao khu đất trên cho địa phương, để tránh khu đất bị lấn chiếm, xâm canh, lãnh đạo Công an tỉnh đã đồng ý cho phòng Hậu cần – Công an tỉnh tiến hành trồng cây xanh trên khu đất này.

Đến ngày 04/12/2020, Bộ Công an có Quyết định giao khu đất nêu trên cho B05 - Bộ Công an quản lý, sử dụng. Hiện nay, Công an tỉnh đang phối hợp B05 - Bộ Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao khu đất trên.

16. Cử tri phản ánh hiện nay mức giá đền bù, hỗ trợ cây trồng, hoa màu khu vực hành lang thi công tuyến đường điện Đốc Sỏi - Pleiku còn thấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Hiện nay, đơn giá bồi thường cây cối bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh. Như vậy, đơn giá áp dụng để bồi thường cây cối bị ảnh hưởng hành lang

tuyến dự án Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 là đơn giá mới nhất của UBND tỉnh đến thời điểm hiện nay.

17. Cử tri phản ánh dự án đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh thực hiện quá chậm, tình trạng sai sót một số thông tin có liên quan tương đối nhiều, gây ảnh hưởng đến quá trình cấp đổi. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Sơn Tịnh. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Sơn Tịnh để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

18. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất quốc phòng ở thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp để Nhân dân an tâm sản xuất

Nội dung này UBND huyện Sơn Tịnh đã có báo cáo kết quả giải quyết tại Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 30/3/2021; theo đó, các công dân có liên quan đã tự nguyện có đơn xin rút lại toàn bộ nội dung khiếu nại vào ngày 10/10/2020. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất Quốc phòng ở thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp.

19. Cử tri phản ánh Công ty Điện lực Quảng Ngãi thay đồng hồ đo không thông báo cho người dùng để giám sát và theo dõi chỉ số trước khi thay; phản ánh nhiều trường hợp hóa đơn thu tiền thiếu chính xác, nhầm lẫn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Khối lượng thay thế 30.006 công tơ lưới tiếp nhận và gần 1.000 công tơ đến hạn định kỳ; hơn nữa tại thời điểm thay thế công tơ thường là trong giờ hành chính nên khách hàng không có mặt tại nhà hoặc một số khách hàng đã đi làm ăn xa. Do đó, rất khó trong việc ký xác nhận phiếu treo tháo để thông báo chỉ số cho khách hàng. Trường hợp khách hàng không có mặt tại nhà, Công ty Điện lực thực hiện lưu trữ hình ảnh chỉ số công tơ tháo xuống và chỉ số treo lên để giải đáp cho khách hàng khi có yêu cầu. Các trường hợp ghi sai chỉ số điện đều được hủy bỏ và lập lại hóa đơn đúng, sau khi phúc tra hoặc ghi nhận ý kiến phản ánh của khách hàng, không thu nhầm tiền điện của khách hàng.

20. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí làm cầu vượt lũ tại cầu tràn Suối Lâm, xã Nghĩa Sơn để Nhân dân đi lại mùa lũ.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Tư Nghĩa. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến

HDND, UBND huyện Tư Nghĩa đề giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

21. Cử tri phản ánh tuyến QL1A đoạn từ đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến cầu Cây Bứa thị trấn Sông Vệ chưa có hệ thống chiếu sáng, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông; tình trạng tuyến đường tránh đông của huyện Mộ Đức thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người. Đề nghị tinh chỉ đạo lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến.

Các nội dung kiến nghị nêu trên đều thuộc dự án BOT do Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An là nhà đầu tư. Ngày 17/3/2021 Công ty đã trả lời tại Công văn số 15/CV-QLDA như sau:

“Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+877 – Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013, không có hạng mục hệ thống lắp đặt đèn chiếu sáng dọc tuyến. Hiện nay tình hình hoạt động của dự án BOT rất khó khăn, doanh thu sụt giảm do lưu lượng xe giảm nhiều, giá vé không được tăng theo lộ trình, đồng thời giảm giá vé theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải nên doanh thu từ thu phí hiện tại không đảm bảo cho việc hoàn vốn dự án, việc thu hồi vốn trả nợ cho dự án luôn trong tình trạng thiếu hụt. Vì vậy, nhà đầu tư BOT không thể đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến cầu Cây Bứa thị trấn Sông Vệ và tuyến đường tránh Đông của huyện Mộ Đức”.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh tổng hợp nhu cầu, đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Ban Quản lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

22. Cử tri tiếp tục phản ánh hiện nay các đơn vị khai thác cát trên sông Vệ đã làm cho dòng chảy lạch sông nghiêng về phía Tây tại Trạm bơm Bờ Tân thuộc Hợp tác xã nông nghiệp Bờ Đê, xã Đức Nhuận gây khó khăn cho công tác vận hành của HTX.

Qua phản ánh của Hợp tác xã nông nghiệp Bờ Đê, năm 2019, UBND huyện Mộ Đức đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Nhuận bàn biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, việc khắc phục dòng chảy sông Vệ có liên quan đến quản lý dòng sông, quản lý lưu vực, sử dụng tài nguyên, quá trình mưa, lũ lụt hàng năm, nên chưa có biện pháp giải quyết ổn định lâu dài. Trong năm 2019, UBND huyện Mộ Đức đã chỉ đạo UBND xã Đức Nhuận hàng năm lập phương án chống hạn phù hợp để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Kế hoạch trong thời gian đến, UBND huyện

Mộ Đức phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường để đưa ra kế hoạch, giải pháp chống hạn hợp lý cho Trạm Bơm Bờ Tân. Mặt khác, UBND huyện Mộ Đức chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã Đức Nhuận và HTX nông nghiệp Bồ Đề xem xét lập phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện hiện nay.

23. Cử tri phản ánh, UBND tỉnh có chủ trương cấp phép cho Công ty Đại Nguyên khai thác cát trên sông Vệ thuộc xã Đức Nhuận đã được 03 năm, nhưng đến nay địa phương vẫn chưa được phân khai hưởng phí tài nguyên môi trường theo quy định. Đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí cho địa phương.

Tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 13/4/2021, UBND tỉnh đã điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ cát tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; trên cơ sở ý kiến của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 1600/CTQNG-KK ngày 27/4/2021, Sở Tài chính đã có Công văn số 1124/STC-NS ngày 11/5/2021 đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa hoàn trả số tiền trúng đấu giá (phần đã nộp vào ngân sách huyện Tư Nghĩa) cho huyện Mộ Đức, với số tiền 1.148.400.000 đồng.

24. Cử tri phản ánh Công ty Đầu tư Bất động sản Nam Khang khai thác mỏ đất đồi tại thôn 4, xã Đức Chánh đến nay đã hết thời hạn. Đề nghị tỉnh đóng mỏ và chỉ đạo phục hồi môi trường theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Nam Khang Miền Trung được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 68/GP-UBND ngày 02/11/2018; với thời gian khai thác là 02 năm, đến nay Giấy phép khai thác đã hết hạn và chấm dứt hiệu lực.

Căn cứ quy định tại Điều 58 của Luật Khoáng sản; trong thời hạn 6 tháng Công ty phải có trách nhiệm lập và nộp Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện cải tạo phục hồi môi trường mỏ đất đồi tại thôn 4, xã Đức Chánh theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và Luật Bảo vệ môi trường. Sau thời hạn 06 tháng mà Công ty không tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

25. Cử tri phản ánh dự án Kè và khu dân cư Nam Sông Vệ trên địa bàn xã Đức Nhuận đơn vị thực hiện thi công quá chậm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm thi công hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc của dự án, đảm bảo hoàn thành thành dự án sớm nhất trong thời gian đến.

26. Cử tri phản ánh điểm giao nhau giữa tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường Quán Lát - Đá Chát với (tại ngã ba Quán Lát thuộc thôn 6, xã Đức Chánh) có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, điều chỉnh giải phân cách lệch vào phía Nam trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đã triển khai lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng tại phạm vi nút giao Km1071+200, Quốc lộ 1 (gồm 02 đèn tại Km1071+140 và Km1071+260; 01 đèn trên tuyến Quán Lát - Đá Chát). Hiện hệ thống đèn nháy vàng đang hoạt động bình thường.

Năm 2019, Cục Quản lý đường bộ III đã yêu cầu Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An tháo 02 cầu kiện dài phân cách giữa, tại khu vực nút giao Km1071+200 Quốc lộ 1, để mở rộng điểm mở dải phân cách từ 25m thành 31m và điều chỉnh các vạch sơn cho phù hợp tại khu vực điểm mở dải phân cách giữa.

Trong thời gian đến, Cục Quản lý đường bộ III sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương để xử lý kịp thời tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông (nếu có), nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

27. Cử tri phản ánh hiện nay các hộ dân tái lấn chiếm hành lang đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 1A. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm bàn giao tim mốc đất lộ giới cho địa phương quản lý.

Liên quan đến công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Mộ Đức, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An thực hiện các nội dung theo kiến nghị của cử tri; đồng thời yêu cầu UBND huyện Mộ Đức tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An thực hiện nội dung còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

28. Cử tri tiếp tục phản ánh hiện tại ở phía Bắc ngã ba đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Hưng Long, xã Phổ Châu tuyến đường nhỏ, hẹp, đã hư hỏng, thường xảy ra tai nạn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo mở rộng, nâng cấp và đặt đèn tín hiệu để giảm tai nạn. Cử tri tiếp tục phản ánh hệ thống cống thoát nước dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh xuống cấp nghiêm trọng, gây ngập úng cục bộ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, khắc phục.

Các nội dung kiến nghị này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý đường bộ III, tỉnh đã kiến nghị Cục Quản lý đường bộ III chỉ đạo các đơn

vị kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, đến nay tình vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiến nghị Cục Quản lý đường bộ III sớm giải quyết.

29. Cử tri kiến nghị tình quan tâm, hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở thôn An Mô, xã Đức Lợi; bờ kè Bắc sông Vệ và khoảng 800m kè phía Tây Nam sông Cây Bứa - thị trấn Sông Vệ.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 2812/BC-SNNPTNT ngày 17/10/2020, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 169 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển (trong đó có các điểm do cử tri huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức phản ánh), với tổng chiều dài sạt lở là 147.935m.

Việc xây dựng bờ kè ở tất cả các điểm sạt lở là không khả thi. Do vậy, để xử lý tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh một cách tổng quan, phù hợp với quy hoạch chính trị sông, quy hoạch phòng chống thiên tai, thủy lợi, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020. Trên cơ sở đó, sẽ có biện pháp xử lý các điểm sạt lở, trường hợp cần thiết, cấp bách xây dựng bờ kè thì sẽ đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để xem xét đầu tư.

30. Cử tri tiếp tục phản ánh tại ngã ba Bà Đạt (điểm đầu nối giữa tuyến đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á với tuyến Quốc lộ 1A tại địa bàn thôn 1 xã Đức Nhuận) quá hẹp, bị che khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành mở rộng cho phù hợp.

UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân tỉnh thống nhất bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư trong năm 2021 tại Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 12/3/2021. Trong thời gian đến, ngã ba Bà Đạt sẽ được cải tạo mở rộng theo kiến nghị cử tri và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021.

31. Cử tri tiếp tục phản ánh đoạn cong phía Đông cầu bê tông cốt thép (thuộc tuyến Quốc Lộ 1A- Đạm Thủy Bắc) rất nguy hiểm, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo làm hàng rào bảo vệ và gắn phản quang để giảm thiểu tai nạn cho người tham gia giao thông.

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm tra hiện trường để đầu tư hệ thống an toàn giao thông trong năm 2021.

32. Cử tri tiếp tục phản ánh tuyến đường tỉnh lộ 624C Đồng Cát - Suối Bùn (đoạn từ Đồng Cát đi đèo Đồng Ngõ, xã Đức Phú) mặt đường hẹp, lưu lượng người tham gia giao thông đông. Đề nghị chỉ đạo mở rộng đoạn đường này; đồng thời xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc 2 bên (đoạn Km5+400 tại thôn Phước Hòa, xã Đức Phú) để chống ngập úng cho Nhân dân.

Sở Giao thông vận tải đã đầu tư cải tạo mở rộng tuyến ĐT.624C với kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng và bê tông nhựa với bề rộng mặt đường 5,5m đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với kiến nghị xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc 2 bên (đoạn Km10+900, thôn Phước Hòa, xã Đức Phú) để chống ngập úng cho Nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường, trường hợp cần thiết sẽ đầu tư hệ thống thoát nước trong năm 2022.

33. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh cống thoát nước đường tỉnh lộ ĐT628 đoạn trước UBND xã Hành Đức và đoạn từ ngã ba ông Hoàng đến ngã ba Gò Gai; sớm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước theo tỉnh lộ 628 đoạn khu dân cư thôn Hiệp Phở Tây, xã Hành Trung và thôn Xuân Vinh xã Hành Đức.

Về nội dung kiến nghị đầu tư 02 hệ thống thoát nước nêu trên, Sở Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2021 và dự kiến công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021.

34. Cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh có chủ trương đề 87 hộ, 311 khẩu đồng bào dân tộc H're ở 2 thôn Khánh giang và Trường lệ, xã Hành Tín Đông được tiếp tục hưởng chính sách Chương trình 135 của Chính phủ.

Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã kết thúc năm 2020, nên việc tỉnh cho chủ trương tiếp tục hưởng chính sách của cử tri là không có cơ sở thực hiện. Theo tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2021 - 2025, các thôn Khánh Giang và Trường Lệ, xã Hành Tín Đông thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhưng không thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, theo quy định, các thôn này không còn thụ hưởng chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn như kiến nghị của cử tri.

35. Cử tri phản ánh Vững neo đậu tàu thuyền An Hải đã bị bão số 9 và số 13 làm bồi lấp, hư hỏng các điểm bu neo đậu tàu thuyền. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm khắc phục.

Hiện nay, đơn vị thi công đã rà soát các vị trí bồi lấp và tiến hành nạo

vết theo cao độ thiết kế để đảm bảo cho tàu thuyền đi lại; đồng thời, đã khắc phục xong điểm bù neo bị hư hỏng do bão số 9 và số 13 gây ra.

36. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh khẩn trương đưa cầu cảng Bến Đình đi vào hoạt động.

Trong thời gian cuối tháng 10 và giữa tháng 11/2020, liên tục xảy ra các cơn bão số 9 (ngày 28, 29/10/2020) và cơn bão số 13 (ngày 13, 14/11/2020) đổ bộ vào huyện Lý Sơn, đã gây thiệt hại lớn đến các công trình trên đảo, trong đó có công trình cảng Bến Đình. Hiện tại, các đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng do bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 và số 13, sẽ hoàn thành trong tháng 4/2021. Ngoài công việc khắc phục thiệt hại do mưa bão, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để ban hành Thông báo hàng hải trong tháng 4/2021 và công bố mở cảng biển cảng Bến Đình.

Ngoài ra, để khẩn trương đưa vào sử dụng khai thác quản lý cảng Bến Đình, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng cảng tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 08/12/2020 . Sau khi có chủ trương thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ có quyết định giao kết cấu hạ tầng cảng và phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng và bàn giao cho đơn vị quản lý để khai thác, sử dụng.

37. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm chi đạo Công ty Bảo hiểm Bảo Minh bán sản phẩm bảo hiểm thân tàu 50% theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 19 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, thì thời gian chính sách bảo hiểm quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 thực hiện hết ngày 31/12/2020. Thời gian hỗ trợ bảo hiểm đối với chủ tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ được thực hiện trong suốt thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất (tối đa 11 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc nâng cấp tàu; tối đa 16 năm đối với đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới).

Hiện nay, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung chưa được điều chỉnh. Doanh nghiệp Bảo hiểm đang đề nghị sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm cho phù hợp và báo cáo tạm dừng triển khai chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản ý kiến với Doanh nghiệp Bảo hiểm tiếp tục thực hiện bán bảo hiểm đối với những tàu cá vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, tránh hiện tượng từ chối bán bảo hiểm do yếu tố chủ quan hoặc chỉ bán bảo hiểm tượng trưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của con tàu và so với số dư nợ vay tại Ngân hàng, điều này không những gây nên thiệt hại cho ngư dân và cả thiệt hại cho Ngân hàng nếu không may xảy ra rủi ro.

38. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh cần sớm có văn bản thống nhất cho phép sử dụng báo cáo tin nhắn từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Chính phủ để hỗ trợ đầu cho ngư dân.

Theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thì một trong những điều kiện để được hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg là *“Có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa và có xác nhận của UBND xã đảo hoặc bộ đội Hải quân hoặc nhà giàn gần ngư trường khai thác hải sản hoặc xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh (GPS) của cơ quan chức năng quản lý trạm bờ của hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa”*.

Sau khi có quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Luật Thủy sản năm 2017, trong các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa hàng quý, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành cho phép sử dụng báo cáo tin nhắn từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá để xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá trên biển thay cho tin nhắn từ máy VX-1700. Tuy nhiên, đến nay các Bộ, ngành chưa có ý kiến về vấn đề này. Thẩm quyền quy định việc sử dụng báo cáo từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá để xem xét hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc về các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính.

Do đó, UBND tỉnh không có thẩm quyền ban hành văn bản thống nhất cho phép sử dụng báo cáo tin nhắn từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá, để xác nhận vị trí hoạt động của tàu cá trên biển khi xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ theo kiến nghị của cử tri.

39. Cử tri phản ánh tuyến mương thoát nước dọc đường tỉnh lộ 624 đoạn qua thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai (từ nhà bà Chế Thị Thạnh đến đầu cầu Long Mai) được xây dựng mương hở nhưng nằm trong khu dân cư, gây nguy

hiểm tính mạng con người và an toàn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo làm mương thoát nước bằng mương hộp.

Tuyến mương thoát nước dọc đoạn Km24+079 – Km25+109, tuyến ĐT.624 (trong đó, có đoạn từ nhà bà Chế Thị Thạnh đến đầu cầu Long Mai) đã được Sở Giao thông vận tải đầu tư và bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2020 bằng giải pháp kết cấu rãnh hở hình thang, chỉ ưu tiên sử dụng tấm đan Bê tông cốt thép chịu lực tại các vị trí công ra vào nhà dân. Riêng đối với đoạn mương thoát nước từ nhà bà Chế Thị Thạnh đến đầu cầu Long Mai, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND xã Long Mai, hộ dân Chế Thị Thạnh tổ chức kiểm tra hiện trường vào tháng 11/2020 và bổ sung tấm đan Bê tông cốt thép chịu lực theo nội dung kiến nghị cử tri.

40. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo xây dựng tuyến nối tiếp đoạn kênh mương thoát nước từ nhà ông Trần Ngọc Kính đến Cầu bản, xã Long Mai; đầu tư xây dựng cống rãnh thoát nước đoạn đường từ nhà ông Đinh Vô, thôn Diên Sơn, xã Long Sơn đến cầu hố Đồng Tre đường tỉnh lộ 628.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường và đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước các vị trí nêu trên trong năm 2021 và năm 2022.

41. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra gắn biển báo giảm tốc độ tại điểm đầu thôn và cuối thôn An Phương, xã Thanh An để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường và đầu tư bổ sung hệ thống an toàn giao thông trong năm 2021.

42. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng xe chõ dăm gỗ chạy quá tốc độ, dễ gây tai nạn cho người dân sinh sống trên địa bàn và người tham gia giao thông.

Trên cơ sở nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện các nội dung để tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm làm hạn chế tình trạng vi phạm nêu trên, cụ thể như sau:

- Tăng cường kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận tải chõ dăm gỗ để có giải pháp thu hồi phù hiệu chạy xe đối với phương tiện vi phạm tốc độ nhiều lần trong tháng và thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải chấp hành nghiêm quy định về TT.ATGT, đặc biệt là tốc độ để

nâng cao ý thức cho chủ xe, lái xe trong việc chấp hành quy định của pháp luật về ATGT.

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã và thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý đối với tình trạng xe chở dăm gỗ, chạy quá tốc độ quy định trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của cử tri.

43. Khu tái định cư Đồng Tranh, xã Long Mai, huyện Minh Long hiện nay vẫn chưa đóng điện, cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan chức năng đóng điện sinh hoạt cho 11 hộ dân đã xây dựng nhà ở tại khu tái định cư; nguồn nước từ các giếng đào đã cạn kiệt. Nhân dân tự mở đường dân sinh, đề nghị hỗ trợ lại cho Nhân dân.

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương và có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, cụ thể:

- Về việc đấu nối điện cho các hộ dân: Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương có liên quan để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và các quy định về đấu nối điện để kịp thời đóng điện tại khu tái định cư.

- Về nguồn nước từ các giếng đào đã cạn kiệt: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã làm việc với nhà thầu và yêu cầu có biện pháp khắc phục, đào sâu thêm các giếng đào trước khi bàn giao toàn bộ dự án cho các địa phương.

- Nhân dân tự mở đường dân sinh, đề nghị hỗ trợ lại cho Nhân dân: Ban Dân tộc tỉnh (Chủ đầu tư dự án) đã làm việc với các nhà thầu để có giải pháp hỗ trợ cho các hộ dân.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh (Chủ đầu tư dự án) phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh giải quyết, khắc phục những tồn tại, sớm bàn giao, đưa vào sử dụng đối với Dự án.

44. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương giải quyết dứt điểm tiền đền bù về đất đai, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng do thi công công trình điện nông thôn, thuộc Dự án điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho các hộ dân ở các thôn Nước Lãng, Mang Mu, Nước Chạch, Nước Như, xã Ba Xa và các hộ dân ở các thôn: KRên, Ba Lãng, Nước Lầy, xã Ba Ngạc.

Công tác bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng bởi công trình vẫn chưa hoàn thành do gặp nhiều vướng mắc, làm mất nhiều thời gian như: xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, thẩm định bản đồ, xin giá đất cụ thể... Hiện nay, Sở Công Thương đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ

quan liên quan để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường và chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

45. Cử tri phản ánh công trình cấp điện xã Ba Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND, ngày 23/9/2016 và Quyết định số 517/QĐ-UBND, ngày 11/4/2019 phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ Công trình và dự toán Công trình cấp điện xã Ba Nam, giai đoạn 2013 - 2020. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa công trình đi vào sử dụng, phục vụ Nhân dân.

Tuyến đường dây trung áp đi Làng Vờ bị vướng hành lang tuyến dẫn đến không đủ điều kiện nghiệm thu kỹ thuật đóng điện. Sở Công Thương đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời vận động người dân đồng ý cho giải phóng hành lang tuyến để sớm nghiệm thu, đóng điện và đưa vào sử dụng, phục vụ Nhân dân.

46. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo việc hướng dẫn xác định thôn đặc biệt khó khăn đối với các thôn mới sáp nhập nhằm thực hiện chế độ chính sách cho người dân, chế độ bán trú cho học sinh bậc tiểu học.

Thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Trong khi chờ đợi phê duyệt kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của cấp có thẩm quyền; các xã, thôn ĐBKK được tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định tại Quyết định số 72/2021/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành (*nội dung này Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai tại văn bản số 37/BDT-KHTH ngày 25/01/2021*). Đối với các thôn mới sáp nhập, thực hiện chính sách thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ.

47. Cử tri phản ánh vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Khu neo đậu tàu thuyền, cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Cổ Lũy (giai đoạn 1), nhưng đến nay chưa xây dựng. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo thực hiện.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với tổng mức đầu tư là 158 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương 40 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh 118 tỷ đồng. Tuy

nhiên, đến năm 2021 dự án mới được bố trí 40 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công dự án vào Quý III/2021 và hoàn thành vào năm 2023.

48. Cử tri phản ánh dự án đê, kè Hòa Hà do tỉnh làm chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Đề nghị tỉnh nêu rõ nguyên nhân và sớm chỉ đạo hoàn thành, đảm bảo việc ngăn mặn, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất cho Nhân dân.

Dự án đê kè Hòa Hà được thực hiện từ năm 2011 và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, đến thời điểm này đã xây dựng hoàn thành 5.300/5.482m đê; phê duyệt và tổ chức chi trả 15/15 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất đã thu hồi là 13ha của 327 hộ gia đình và 08 tổ chức. Quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn đê bổ sung có 03 hộ dân ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi có đất bị thu hồi đủ điều kiện giao 08 lô đất tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Nghĩa Hà không có quỹ đất để giao đất tái định cư cho 03 hộ dân nêu trên. Do đó, từ 2017 đến nay, mặc dù Chủ đầu tư đã rất nỗ lực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xác định quỹ đất bố trí tái định cư cho dự án, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm nội dung này.

Hiện nay, dự án Đê kè Hòa Hà được chuyển về cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh. Chủ đầu tư dự kiến sẽ bố trí 08 lô đất tại Khu tái định cư Vĩnh Thọ thuộc xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi (Khu tái định cư Vĩnh Thọ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, đủ điều kiện giao đất theo quy định). Trong thời gian tới, Chủ đầu tư sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên và dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2021.

49. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo Công ty cấp nước phối hợp với UBND thành phố có kế hoạch đầu tư cung cấp nước sạch cho một số khu vực nội thành và các xã thuộc khu vực phía Đông Bắc thành phố (*Tỉnh Khê, Tỉnh Kỳ, Tỉnh Hòa*)

Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2489/SGTVT-QLGT ngày 21/10/2020 không thống nhất phương án của Công ty đề xuất, vì không phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch cấp thoát nước của thành phố và đã đề nghị Công ty xây dựng phương án khác phù hợp hơn.

50. Cử tri kiến nghị tỉnh cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc chủ đầu tư dự án mở rộng đường Trường Chinh (Bàu Giang - Cầu Mới) giải quyết đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Hiền (TDP 02), ông Lê Văn Sơn (TDP 05) phường Nghĩa Lộ và một số hộ dân, nhưng khi bàn giao ranh giới thì thửa đất nằm trên phần đất nông nghiệp, chưa thực hiện việc thu hồi đất của người khác.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại toàn bộ hồ sơ và sẽ phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tìm biện pháp giải quyết, đây là trường hợp phức tạp và đã kéo dài, chuyển qua nhiều thời kỳ với các cơ chế chính sách về đất đai khác nhau nên cần có thời gian giải quyết.

51. Cử tri phản ánh Dự án mở rộng Trường THPT Lê Trung Đình triển khai thực hiện quá chậm, làm ảnh hưởng đến một số quyền lợi của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh loại đất (phần diện tích không thực hiện mở rộng khuôn viên Trường THPT Lê Trung Đình tại Quyết định số 2533/QĐ-CT và Quyết định số 2534/QĐ-CT cùng ngày 07/10/2004 của UBND tỉnh); điều chỉnh ranh giới dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

52. Cử tri phản ánh dự án đường Hoàng Sa - Trường Sa, đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng năm 2019, nhưng chủ đầu tư chưa bàn giao mốc giới diện tích đất thừa cho xã quản lý, hiện tại có một số hộ dân tái lấn chiếm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 22/4/2020 và Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 20/10/2020 về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII; hiện nay, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đang phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi để tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến dự án trong thời gian đến.

53. Cử tri tiếp tục phản ánh trong khuôn viên Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định có ngôi nhà của ông Đỗ Đình Tài vẫn chưa được di dời, làm mất mỹ quan, thiếu tính trang nghiêm. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết.

Liên quan đến hộ gia đình ông Đỗ Đình Tài ở phía trước đền thờ, qua khảo sát và làm việc với địa phương, đã xác định diện tích đất của hộ gia đình ông Đỗ Đình Tài là 400m², được nhà nước cấp quyền sử dụng đất tại tờ bản đồ số 11, thửa đất số 914. Ngôi nhà ở trên đất của ông Tài là nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1994 và hiện nay đã bị xuống cấp.

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp với UBND thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ và UBND xã Tịnh Khê về giải quyết di dời ngôi nhà của hộ ông Đỗ Đình Tài trú tại xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi có phương án di dời hộ gia đình ông Đỗ Đình Tài ra khỏi khuôn viên đền thờ để đảm bảo việc bảo tồn hiện trạng không gian di tích lịch sử và tạo sự tôn nghiêm, mỹ quan của đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định. Tuy nhiên, do liên quan đến đất ở của gia đình ông Tài được nhà nước cấp quyền sử dụng lâu dài, chính quyền địa phương và gia đình ông Tài chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông Tài, nên việc di dời bị kéo dài, chậm trễ. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án giải quyết để thực hiện việc di dời theo đúng quy định.

54. Cử tri phản ánh hiện nay các trụ sở làm việc của các cơ quan và nhà công sản trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trụ sở làm việc dời dư sau sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi (UBND huyện Sơn Tịnh, huyện ủy Sơn Tịnh, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thuế Sơn Tịnh...) hiện nay không sử dụng bị xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm có kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý đối với Khối tỉnh theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (Đợt 1). Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức họp nghe Sở Tài chính báo cáo phương án bán đấu giá 16 cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý hiệu quả.

55. Cử tri phản ánh hiện nay tình trạng buôn bán thức ăn trước các công trường học gây mất trật tự và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phản ánh tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra rất phức tạp nhưng thiếu sự kiểm tra, quản lý của cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp xử lý dứt điểm.

Ngành Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (ATVSTP) hướng dẫn, phối hợp Phòng Y tế/Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các công trường học trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền đến các Hội đồng sư phạm trường, học sinh, phụ huynh về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các công trường học trên địa bàn toàn tỉnh; lồng ghép các

kiến thức ATTP, vệ sinh các nhân, văn hóa trong ăn uống thông qua các hoạt động học, vui chơi, văn hóa, văn nghệ và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của học sinh.

Ngành Y tế đã thành lập 132 Đoàn, đội kiểm tra, giám sát ATTP trên địa bàn, trong đó: 13 Đoàn tuyến huyện, thị xã, thành phố; 119 Đoàn, đội tuyến xã, phường, thị trấn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP tại 1.430 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước cổng trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả: 1.120/1.430 cơ sở thực phẩm tuân thủ các quy định về ATTP, còn lại 310 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa tuân thủ về quy định khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức ATTP. Tiêu hủy 02kg bánh trắng muối tôm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo ATTP tại các trường học trên địa bàn; Ban Giám hiệu nhà trường triển khai nội dung ATTP trước cổng trường học đến học sinh, phụ huynh trong các buổi chào cờ đầu tuần, họp định kỳ cha mẹ học sinh, đề nghị các bậc phụ huynh hạn chế mua, cho tiền học sinh ăn quà vặt trước cổng trường học; phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông giáo dục về đảm bảo ATTP và xử lý sự cố về ATTP xảy ra tại các điểm trường học.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về điều kiện cơ sở, nguồn gốc xuất xứ nguồn nguyên liệu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt các cơ sở kinh doanh trước cổng trường. Đẩy mạnh công tác truyền thông đến các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng về đảm bảo ATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý về ATTP theo phân cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP, tuyệt đối không để các cơ sở kinh doanh không đảm bảo ATTP tiếp tục kinh doanh tại các cổng trường học.

56. Cự tri phản ánh Đập Thủy điện Hà Nang được xây dựng bằng đập đất, đập xả tràn, không có xả đáy nên độ an toàn không cao khi có mưa lớn và mức nước dâng cao, rất nguy hiểm đến tính mạng của Nhân dân các xã lân cận. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đánh giá lại độ an toàn của đập để Nhân dân yên tâm.

Hàng năm, trước mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình thủy điện Hà Nang để đánh giá khả năng vận hành của công trình trong mùa mưa lũ, cũng như công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai của Chủ đầu tư trước mùa lũ, nhằm đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn cho công trình và Nhân dân vùng hạ du. Qua 10 năm vận

hành, công trình thủy điện Hà Nang đã trải qua nhiều đợt mưa, lũ, trong đó có 2 đợt lũ lịch sử vào năm 2013 và năm 2020, đến thời điểm hiện nay công trình thủy điện Hà Nang vận hành đảm bảo an toàn.

Về kiểm định chất lượng an toàn đập: ngành Công Thương đã yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện kiểm định an toàn đập thủy điện Hà Nang 02 lần (Lần thứ 1: Báo cáo số 38/CV-PTDA ngày 30/20/2013; lần thứ 2: Báo cáo số 26/CV-PTDA ngày 31/8/2020). Qua kết quả kiểm tra đánh giá đập thủy điện Hà Nang đảm bảo an toàn, vận hành ổn định.

57. Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn huyện Trà Bồng xuất hiện nhiều khu dân cư có nguy cơ sạt lở rất cao (với 18 điểm dân cư cần phải di dời khẩn cấp). Cử tri đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo sắp xếp, di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ổn định dân cư.

UBND tỉnh đã đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 5669/UBND-NNTN ngày 17/11/2020; trong đó, có đề xuất việc sắp xếp, di dời với các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở nêu trên của huyện Trà Bồng.

58. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí để khắc phục các tuyến đường tỉnh lộ (tuyến đường 622B - Trà Bồng đi Trà Phong, tuyến đường 626 - Di Lăng đi Trà Trung); các tuyến đường huyện, đường xã, đặc biệt là sớm quan tâm hỗ trợ khắc phục các công trình trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt và thủy lợi bị hư hỏng nặng sau mưa, bão.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của mưa, bão làm sạt lở mái ta luy; hư hỏng cầu, cống thoát nước, đất đá tràn lấp mặt đường, cây cối ngã, đổ; nhiều vị trí nước ngập sâu ... làm ách tắc, chia cắt giao thông trên các tuyến đường do tình quản lý, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 146 tỷ đồng (trong đó có tuyến ĐT.622B và ĐT.626 bị thiệt hại nặng nhất do thiên tai năm 2020). Để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 (hốt dọn đất, đá sạt lở, xếp rọ đá chống xói lở ...), bước 2 (đầu tư hoàn trả kết cấu nền mặt đường, công trình thoát nước), UBND tỉnh đã bố trí 21,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đã bố trí 30 tỷ đồng thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2021 để thực hiện sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường ĐT.622B, ĐT.626 (trong đó có các điểm hư hỏng nặng sau mưa bão), dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021.

59. Cử tri tiếp tục phản ánh Trường Phó Mục Gia, huyện Trà Bồng hiện nay đã đầu tư xây dựng hoàn thành phần cơ sở vật chất nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí tài sản của Nhà nước. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo để

đưa vào sử dụng ngay trong học kỳ II, năm học 2020-2021, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em.

Đến nay, tất cả các hạng mục công trình Trường THPT Phó Mục Gia đã được nghiệm thu hoàn thành. UBND huyện Trà Bồng đang trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Về việc tổ chức dạy và học tại Trường THPT Phó Mục Gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất phương án thành lập Trường THCS - THPT Phó Mục Gia trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Trà Bình vào Trường THPT Phó Mục Gia. Tuy nhiên, hiện nay Trường còn thiếu danh mục thiết bị tối thiểu cấp Trung học phổ thông nên chưa tổ chức đi vào hoạt động. Sau khi hoàn thành việc mua sắm thiết bị thì Trường sẽ chính thức đi vào hoạt động.

60. Cử tri phản ánh thực hiện Nghị quyết số 867/2020/UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, đến nay cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công biên chế, công chức, viên chức làm việc ở các cơ quan, đơn vị, đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc. Đề nghị tỉnh sớm có ý kiến với Trung ương xem xét giải quyết.

a) Đối với kiến nghị giãn tiến độ thời gian thực hiện việc bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã sáp nhập như Trà Tây, Sơn Trà và Hương Trà đúng theo số lượng quy định là sau năm 2025: yêu cầu huyện Trà Bồng thực hiện việc bố trí, sắp xếp, lộ trình, thời gian thực hiện và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội.

b) Về việc bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát biên chế công chức hành chính, viên chức trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc điều chuyển biên chế giữa các sở, ngành và các địa phương cho phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành và quy mô đơn vị hành chính.

c) Về hoạt động khám, chữa bệnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án giải quyết kiến nghị duy trì hoạt động khám, chữa bệnh tại các xã sáp nhập. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về mô hình tổ chức hoạt động cơ sở 2 của Trạm Y tế xã và còn vướng mắc về cơ sở pháp lý, cụ thể:

- Về nhân lực để tổ chức hoạt động: Theo định mức biên chế quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, tối đa 10 biên chế/1 trạm (tương ứng với trạm y tế

phường, thị trấn có dân số trên 10.000 dân đối với xã miền núi, hải đảo; 20.000 dân đối với phường, thị trấn), như vậy không đủ nhân lực để triển khai hoạt động.

- Về thanh toán chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế: Cơ sở 2 của Trạm Y tế xã chưa đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định. Cơ quan BHXH chỉ ký hợp đồng và thanh toán chi phí khi cơ sở khám chữa bệnh có đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành như: Phải có trụ sở, con dấu riêng, được cấp giấy phép hoạt động và cấp mã cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.

Như vậy, để tổ chức cơ sở 2 của Trạm Y tế sẽ gặp một số khó khăn, đặc biệt là trong công tác thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

61. Cử tri phản ánh việc thực hiện nghị việc trước tuổi trên địa bàn huyện Trà Bồng theo Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh, tuy nhiên đến nay các đối tượng này chưa được nhận. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, theo đó huyện Trà Bồng thực hiện sắp xếp 06 đơn vị hành chính cấp xã: Trà Trung, Trà Thọ, Trà Nham, Trà Lãnh, Trà Khê, Trà Quân thành 03 đơn vị hành chính cấp xã: Trà Tây, Hương Trà, Sơn Trà.

Ngày 22/12/2020, UBND huyện Trà Bồng có Tờ trình số 285/TTr-UBND đề nghị thẩm định hồ sơ và kinh phí thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh. Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ, xác minh thời gian công tác của từng đối tượng và có Công văn số 582/SNV-XDCQ&CTTN ngày 24/3/2021 thẩm định đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, gửi Sở Tài chính tổng hợp đề tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

62. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư tại xã Sơn Long và xã Sơn Bua để di dân khẩn cấp tại các khu dân cư Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long (sạt lở đất đá trên 22.300m³, đe dọa đến nhà ở của 47 hộ dân); tại khu dân cư Mang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm (làm sập 02 nhà, lũ cuốn trôi hoàn toàn 6 nhà dân và 63 nhà nằm trong vùng sạt lở cần di dời khẩn cấp).

UBND tỉnh đã đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng chính phủ xem xét việc bố trí, sắp xếp dân cư, nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh; trong đó, có đề xuất việc sắp xếp, di dời với các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở nêu trên của huyện Sơn Tây.

63. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng lại Cầu Sơn Mùa (Cầu Sông Rin) để Nhân dân thuận tiện trong việc lưu thông hàng hóa, ổn định cuộc sống người dân; cử tri phản ánh tại Km144+904 cầu Nước Bua thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông đã bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh có ý kiến với Chủ đầu tư khắc phục lại cây cầu cũ, đồng thời tiến hành xây dựng cây cầu mới theo phương án đã được duyệt trước đây.

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Sơn Tây giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

64. Cử tri phản ánh Hồ chứa nước Di Lăng đã xây dựng quá lâu. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, gia cố nâng cấp hồ chứa bằng bê tông xi măng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Di Lăng tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; theo đó giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (đơn vị khai thác công trình) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021, với tổng mức đầu tư 15,0 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

65. Cử tri tiếp tục phản ánh Hồ chứa nước Nước Trong đã hoàn thành đi vào hoạt động nhiều năm nay, nhưng đến nay nhiều hộ gia đình tại TDP Nước Rạc, thị trấn Di Lăng bị ảnh hưởng cây cối, hoa màu vẫn chưa được bồi thường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị liên quan, gồm: UBND huyện Sơn Hà, UBND thị trấn Di Lăng và xã Sơn Bao, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (là đơn vị đo đạc, kiểm kê và lập phương án bồi thường trước đây) kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc. Các đơn vị cũng đã tiến hành rà soát tại hiện trường phần diện tích còn sót lại chưa bồi thường thuộc khu vực lòng hồ thuộc huyện Sơn Hà, đo đạc địa chính với diện tích còn sót lại khoảng 20ha, làm cơ sở để lập phương án bồi thường đối với phần diện tích đất đai, hoa màu bị ngập úng của các hộ dân.

Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kể từ ngày 01/3/2021. Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát lại các nội dung còn tồn tại, vướng mắc để giải quyết dứt điểm.

66. Cử tri kiến nghị tỉnh cho phép tận thu cát sạn trên các sông, suối để kịp thời khắc phục một số đoạn đường thôn, xóm bị hư hỏng nặng do cơn bão số 9 gây ra, tạo điều kiện cho bà con vận chuyển nông sản.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 8 và điểm b khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông thì tất cả hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông đều phải được đấu giá quyền khai thác và thực hiện cấp Giấy phép khai thác thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác. Vì vậy, việc cử tri kiến nghị tỉnh cho phép tận thu cát sạn trên các sông, suối để kịp thời khắc phục một số đoạn đường thôn, xóm bị hư hỏng nặng do cơn bão số 9 là không có căn cứ pháp lý để xem xét giải quyết theo quy định.

67. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí san gạt đất, hạ độ cao của khu vực 21 hộ dân tại TDP Làng Bò, 6 hộ dân tại TDP Làng Dầu và 31 hộ dân Nước Nia, thị trấn Di Lăng để đảm bảo đời sống cho người dân.

Việc san gạt hạ độ cao các khu vực này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Sơn Hà chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan lập kế hoạch thực hiện.

68. Cử tri phản ánh việc gia hạn số đo cho nông dân (ruộng theo Nghị định 64) phải nộp trên 500.000đ/số đo từ năm 2019 về trước bị thiệt thòi, vì hiện tại Nhà nước không thu khoản tiền nói trên. Đề nghị tỉnh chỉ đạo để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn của ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 về đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện từ ngày 30/7/2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh nhận thấy một số nội dung còn vướng mắc giữa quy định của các văn bản luật nên đã chỉ đạo tạm dừng việc thu giá từ ngày 25/6/2020 và ban hành quyết định bãi bỏ; đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, chủ trì xây dựng giá dịch vụ công theo đúng quy định hiện hành.

Thực tế, nguồn thu từ giá dịch vụ công nêu trên chỉ cơ bản đáp ứng chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý cho Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động được ổn định, phục vụ thực hiện cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của người dân, phù hợp với định hướng đổi mới cơ chế dịch vụ công, từng bước giảm sự bao cấp của Nhà nước. Vì vậy, cần tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả đến toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có nội dung xã hội hóa dịch vụ công để người dân hiểu và đồng hành chia sẻ cùng đơn vị trong quá trình thực hiện.

69. Cử tri tiếp tục kiến nghị tinh sớm chỉ đạo cấp đất tái định cư cho một số hộ dân phường Phổ Văn bị ảnh hưởng do nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết tại Công văn số 1600/UBND-CNXD ngày 16/4/2021.

70. Cử tri phản ánh hiện nay khu du lịch Sa Huỳnh đã thu hồi, giải phóng mặt bằng bàn giao diện tích 3,2 ha đất cho Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đã nhiều năm, nhưng nay vẫn bỏ hoang, lãng phí đất sản xuất của Nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết.

Khu du lịch Sa Huỳnh có quy mô khoảng 52 ha. Trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Sa Huỳnh của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đã triển khai hoàn thành, đưa vào khai thác phần diện tích 1,7ha từ trước năm 2010; đồng thời tiếp tục thực hiện trên phần diện tích khoảng 3ha. Phần diện tích này, UBND tỉnh đã cho Công ty thuê đất tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 08/4/2013; đến tháng 9/2016, Công ty đã hoàn thành thủ tục lập hồ sơ quy hoạch, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Sa Huỳnh. Tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành thủ tục còn lại để xây dựng công trình theo quy định. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra việc thực hiện hợp đồng thuê đất và xử lý theo quy định.

71. Cử tri phản ánh hệ thống cống thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 67B (Đức Lợi – Mỹ Á) đoạn qua địa phận xã Phổ An dài 600m quá nhỏ làm ngập nước khu dân cư phía Đông đường và có khả năng bị hư hỏng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục.

Hệ thống cống thoát nước do cử tri kiến nghị thuộc lý trình đoạn Km29+900 – Km30+650 (bên trái tuyến), tuyến ĐT.627B. Trong thời gian đến, ngành Giao thông vận tải tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường và đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước đoạn qua địa phận xã Phổ An tại các vị trí cần thiết trong năm 2022.

72. Cử tri tiếp tục phản ánh Dự án Quốc lộ 24 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại việc cấp đất tái định cư cho một số hộ dân đủ điều kiện làm nhà ở nhưng đến nay vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số hộ dân dưới chân cầu vượt đường sắt đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền trên đất, đã nhận đất tái định cư nhưng vẫn tiếp tục lưu cư dưới chân cầu vượt. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết các nội dung tồn tại theo kiến nghị của cử tri.

73. Cừ tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo nạo vét, thông luồng cửa biển Sa Huỳnh và sớm đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu, thuyền nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản của ngư dân.

Dự án Thông cửa biển và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2370/QĐ-UB ngày 27/6/2000 và điều chỉnh, bổ sung dự án tại Quyết định số 302/QĐ-CT ngày 15/02/2005. Dự án hoàn thành đã tạo thuận lợi cho tàu thuyền của bà con ngư dân ra vào cảng cá, để thực hiện các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá. Tuy nhiên qua quá trình đưa vào khai thác sử dụng tuyến luồng vào đã bị bồi lấp tại một số vị trí.

Năm 2013, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển Trường Thành thực hiện dự án nạo vét, thông luồng thoát lũ kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại các cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh. Công ty đã triển khai thực hiện dự án trong 02 năm (2014 - 2015). Đến năm 2015, tại khu vực cửa Sa Huỳnh, Công ty đã nạo vét được một phần luồng vào, nhưng do khó khăn trong việc tìm đối tác xuất khẩu (vì chất lượng cát Sa Huỳnh kém) nên Công ty đã dừng việc nạo vét.

Năm 2017, với nguồn ngân sách được bố trí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét luồng vào cảng cá Sa Huỳnh, với tổng khối lượng nạo vét là 5.989,13 m³, chiều dài nạo vét là 435m (đoạn qua trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh), nhưng chỉ giải quyết phần nào việc bồi lấp tại tuyến luồng vào cảng cá Sa Huỳnh.

Trước thực trạng bức xúc nêu trên, ngày 11/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND đầu tư khẩn cấp dự án Nạo vét, thông luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ. Hiện nay, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để sớm tiến hành triển khai nạo vét, thông luồng cửa biển Sa Huỳnh.

74. Cừ tri phản ánh kè chắn sóng ven biển, tổ dân phố Thạch By 2 và cầu Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh bị hư hỏng trong đợt bão lụt vừa qua. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục để nhân dân thuận lợi giao thương.

Tháng 01/2021, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí và quyết định đầu tư dự án Chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, trong đó có đoạn kè chắn sóng bị hư hỏng này theo phản ánh của cừ tri.

75. Cừ tri tiếp tục phản ánh tuyến kênh B2 Núi Ngang đoạn qua thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận không phát huy tác dụng, mặc dù nhiều đoàn công tác đã đến hiện trường khảo sát nhưng đến nay chưa khắc phục, sửa chữa tuyến kênh này.

UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, khắc phục hư hỏng

tuyên kênh B2 Núi Ngang tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 và quyết định đầu tư khẩn cấp tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 17/3/2021, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (đơn vị khai thác công trình) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong năm 2021, với tổng mức đầu tư 3,0 tỷ đồng.

76. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm xây dựng kè sông Trà Câu để tránh ngập úng cho Nhân dân ở tổ dân phố Đông Quang và Tập An Nam và xây dựng đập ngăn mặn ở cuối sông Trà Câu để phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân ở 02 phường Phổ Văn và Phổ Minh.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND thị xã Đức Phổ. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND thị xã Đức Phổ để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

77. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo có cơ chế lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thi công giai đoạn 2 đoạn đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ để đảm bảo an toàn giao thông.

Đoạn tuyến thuộc Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I) xây dựng theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An là Nhà đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, hồ sơ thiết kế dự án được phê duyệt không có thiết kế hệ thống điện chiếu sáng.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên Tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị đề các Bộ, ngành xem xét, giải quyết theo kiến nghị của cử tri.

Riêng đối với đầu tư giai đoạn 2 đoạn đường này, theo phương án tài chính của 2 Hợp đồng BOT: BOT Đức Phổ và BOT mở rộng QL1, nguồn thu phí tại trạm thu phí Tư Nghĩa dùng để hoàn vốn cho 2 dự án BOT Đức Phổ và BOT Quảng Ngãi. Tuy nhiên, từ khi dự án mở rộng QL1 đi vào hoạt động đến nay, do ảnh hưởng của kinh tế, lưu lượng xe lưu thông qua trạm giảm, phải thực hiện giảm phí cho người dân gần trạm, dẫn đến doanh thu thực tế của Dự án giảm nhiều so với phương án tài chính nên không đảm bảo khả năng trả nợ của 2 Dự án, hiện tại nguồn thu hàng tháng không đủ trả nợ gốc và lãi ngân hàng, chỉ đủ trả nợ lãi vay. Vì vậy đến nay vẫn chưa thu hồi được vốn đầu tư của Dự án. Mặt khác, theo quy định tại hợp đồng BOT, giá vé sẽ được điều chỉnh 3 năm 1 lần với tỉ lệ tăng 18%. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay Bộ Giao thông vận tải chưa xem xét tăng giá vé theo lộ trình, dẫn đến dự án càng

khó khăn hơn. Với tình hình và những khó khăn nêu trên, việc xem xét triển khai giai đoạn 2 đoạn đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ để đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn này theo báo cáo của Công ty TNHH BOT- Thành An là không thể thực hiện được.

78. Cử tri tiếp tục phản ánh tuyến kênh N2 Liệt Sơn đã xây dựng từ 1978, nay do thành lập các khu dân cư mới, xây dựng đường giao thông nên đã thay đổi địa hình làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Nhà đầu tư đã kiểm tra vẫn chưa khắc phục. Cử tri kiến nghị mở rộng một số công tiêu nước qua kênh N2 Liệt Sơn đoạn qua thôn Xuân Thành, xã Phổ Cường để tránh ngập úng nhà dân phía trên kênh vào mùa mưa.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm việc với các sở, ngành chức năng liên quan để đề xuất, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

79. Cử tri phản ánh việc xây dựng các công trình phía hạ lưu của cầu Quỳnh Lưu, thuộc giáp ranh giữa xã Bình Châu và xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi một số hạng mục xây dựng ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, khắc phục.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường tại khu vực hạ lưu của cầu Quỳnh Lưu, thuộc giáp ranh giữa xã Bình Châu và xã Tịnh Hòa (cổng Tân Đức) cho thấy:

Về hiện trạng thoát lũ: Lòng sông Châu Me Đông, đoạn hạ lưu cổng Tân Đức có chiều rộng khoảng 75 m, trong khi đó khẩu độ cổng Tân Đức chỉ khoảng 13m nên việc thoát nước qua cổng từ thượng lưu về hạ lưu theo hiện trạng là cơ bản được đảm bảo.

Về hạng mục xây dựng: Tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty TNHH MTV 19/5 (phía bờ trái sông Châu Me Đông) có xây dựng 02 bến cập tàu bằng bê tông, kết cấu dạng trụ kết hợp sàn (kích thước: Dài khoảng 5,5m; rộng theo chiều ngang sông khoảng 3,5m).

Kiến nghị của cử tri về việc có hạng mục xây dựng ở phía hạ lưu cầu Quỳnh Lưu, thuộc giáp ranh giữa xã Bình Châu và xã Tịnh Hòa là đúng. Tuy nhiên, với kích thước nhỏ so với chiều rộng lòng sông, kết cấu dạng trụ kết hợp sàn nên các bến cập tàu này không có tác động lớn đến dòng chảy qua cổng Tân Đức và việc tiêu thoát lũ trên sông Châu Me Đông.

80. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra lại việc công nhận diện tích 3 loại rừng để đảm bảo cho việc rừng phòng hộ của xã Bình Châu theo Quyết định 2480 của UBND tỉnh được bảo vệ, vì hiện nay là rừng sản xuất nên Nhân dân mua bán, khai thác có nguy cơ gây sạt lở ven biển.

Quá trình sạt lở ven biển tại vị trí khoảng 1 tiểu khu 29, xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu hiện nay là đúng thực tế và kiến nghị của cử tri chuyển diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp này sang loại rừng phòng hộ ven biển là chính đáng. Tuy nhiên, đề đưa diện tích rừng này vào quy hoạch rừng phòng hộ, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn cần xem xét một số yếu tố liên quan như sau:

(1) Về cơ bản người dân đã và đang nhận thức đúng về vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nên cần giải quyết thoả đáng chính sách đền bù, cũng như các vấn đề dân sinh cho các hộ dân có đất trong vùng chuyển đổi. Bởi vì, tại vị trí này có một số diện tích đã được cấp GCNQSD đất cho người dân. Mặt khác, sau khi chuyển đổi sang quy hoạch phòng hộ thì việc khai thác, cơ chế hưởng lợi về rừng trồng cũng thay đổi, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của chủ rừng.

(2) Việc xảy ra sạt lở là cục bộ, do thiên tai (*bão số 9*) gây ra, nên cần phải khảo sát, phối hợp nhiều giải pháp để ngăn ngừa, chứ không đơn thuần là giải pháp đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ thì có thể khắc phục được, vì tại vị trí này đã có rừng trồng (*cây Phi lao*) nhưng sạt lở vẫn xảy ra.

Sau khi UBND huyện Bình Sơn tháo gỡ được những vấn đề nêu trên, việc chuyển loại rừng theo kiến nghị cử tri sẽ được phối hợp thực hiện trên cơ sở Phương án chuyển đổi mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Chi cục Kiểm lâm*) đang lập, lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương để tích hợp Quy hoạch tỉnh, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 67/UBND-NTTN ngày 07/01/2021 về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

81. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh cần sớm quan tâm nạo vét nâng cấp vũng neo đậu tàu thuyền cho thôn Phước Thiện và thôn An Cường, xã Bình Hải.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Bình Sơn. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Bình Sơn để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

82. Cử tri phản ánh Công ty cao su Quảng Ngãi thu hồi đất của Nhân dân xã Bình An để trồng cây cao su, nhưng nay lại trồng cây keo lại là không đảm bảo. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thu hồi đất giao lại cho dân sản xuất.

Ngày 22/3/2021 tại Báo cáo số 67/BC-CSQN, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin dư luận phản ánh; theo đó, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi khẳng định nội dung trên là không đúng sự thật.

Tại xã Bình An, huyện Bình Sơn đơn vị quản lý 224,6ha đất, trong đó:

- Diện tích đất từ Nông trường Chè Bình Khương (tiền thân của Công ty) chuyển qua: 211,4ha để trồng cao su, Công ty đã được Nhà nước cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 324a/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh (đối với diện tích: 211,067 ha) và Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh (đối với diện tích: 0,33ha).

- Diện tích đất có nguồn gốc từ đất do địa phương quản lý, Nhân dân trong vùng xâm canh đã bàn giao cho Công ty: Khi thực hiện dự án trồng cao su, Công ty đã hỗ trợ tài sản trên đất để thu hồi đất trồng cao su và đã được Nhà nước có quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh. Toàn bộ diện tích đất này Công ty đã trồng cao su năm 2003, sau bão số 9 năm 2009 thì bị các hộ dân tranh chấp, lấn chiếm, tự ý phá dần cây cao su và trồng xen keo, hoa màu, cây ăn trái; Công ty cùng với chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với hộ dân nhưng chưa mang lại hiệu quả. Có trường hợp người dân phá toàn bộ cây cao su để trồng cây keo, Công ty đã khởi kiện trường hợp điển hình đến Tòa án Nhân dân để giải quyết.

Ngày 14/4/2021, UBND xã Bình An có Báo cáo số 58/BC-UBND kết quả kiểm tra thông tin dư luận phản ánh của cử tri. Qua kiểm tra UBND xã Bình An xác định có một số hộ dân xã Bình An nhận khoán chăm sóc vườn Cao su, do cao su bị bão gây ngã đổ, có một số hộ dân tự ý trồng cây keo trong các bờ thửa thuộc đất của Công ty. Như vậy việc phản ánh của Nhân dân về việc đất đã được UBND tỉnh giao cho Công ty nhưng có một phần diện tích được trồng keo là đúng. Tuy nhiên không phải Công ty tổ chức trồng mà do một số hộ dân nhận khoán trồng trên diện tích đất đã giao cho Công ty.

83. Cử tri tiếp tục phản ánh Nhà máy bê tông Thiên Sơn (Tĩnh Phong, Sơn Tĩnh) hoạt động với công suất lớn, cát bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân tại khu vực lân cận.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy bê tông Thiên Sơn của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi vào ngày 03/11/2020. Qua kiểm tra, cho thấy:

- Tình hình chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, Công ty IDICO đã thực hiện báo cáo định kỳ, xây dựng hệ thống thu gom nước thải và dẫn về bể lắng trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục công trình chưa thực hiện đúng như nội dung cam kết trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể: Chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy

hại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng quy định, chưa đầu tư hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn trong toàn bộ khuôn viên nhà máy,...; xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

- Đối với bụi phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy: Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của Lãnh đạo Công ty IDICO, ý kiến của đại diện chính quyền địa phương, thời gian qua vào một số thời điểm Công ty IDICO để xảy ra tình trạng cát sạn rơi vãi trước khuôn viên nhà máy, bụi phát tán ra môi trường xung quanh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. Đến nay, Công ty IDICO đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu như: sử dụng bạt che kín các thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu khi di chuyển trên đường, thực hiện phun sương tại bãi chứa nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường xung quanh và đã cam kết hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục môi trường liên quan theo đúng quy định.

Qua xem xét các nội dung vi phạm và kết quả khắc phục các tồn tại của Công ty IDICO tại Nhà máy bê tông Thiên Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với hành vi không thu gom chất thải nguy hại theo đúng quy định. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại theo nội dung yêu cầu Đoàn kiểm tra.

84. Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất vận hành đã gây tiếng ồn, bụi, mùi hôi, kim loại bay vào nhà dân, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng đánh giá tác động môi trường để sớm khắc phục tình trạng trên.

Qua kiểm tra kiến nghị phản ánh của cử tri và báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 02/BC-STNMT ngày 07/01/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan để Nhà máy Thép tại Công văn số 143/UBND-CNXD ngày 12/01/2021.

85. Cử tri tiếp tục phản ánh khi di dời nhà dân gần nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol có trường hợp của ông Nguyễn Văn Ninh, xã Bình Thuận không được bồi thường vì chủ đầu tư quyết toán dự án nên không còn nguồn kinh phí chi trả. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết để đảm bảo quyền lợi người dân.

Tại Công văn số 2048/UBND-CNXD ngày 29/4/2016, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ khoản kinh phí để tháo dỡ nhà cửa và giao 01 lô tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, thời điểm này Nhà máy Nhiên liệu Bio-Ethanol Dung Quất gặp sự cố, dừng sản xuất và làm thủ tục bàn giao

lại cho Tập đoàn dầu khí, do Chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán dự án nên không còn nguồn kinh phí để chi trả cho hộ dân.

Về nội dung này, UBND tỉnh yêu cầu BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 334/UBND-TNMT ngày 19/02/2021 để giải quyết theo thẩm quyền và trả lời kiến nghị của cử tri.

86. Cử tri kiến nghị tỉnh trả lời việc Dự án FLC, Dự án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn 4, xã Bình Hòa và khu công nghiệp nhẹ Bình Hòa - Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quy hoạch đã lâu nhưng chưa thực hiện. Đề nghị tỉnh thông báo cho Nhân dân biết có thực hiện không.

Đối với các dự án FLC: Sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế, chính sách và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Ngày 15/3/2021, UBND tỉnh đã làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan.

- Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN nhẹ Bình Hòa - Bình Phước: Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ (lần 3) xem xét Quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 8335/BKHĐT-QLKKT ngày 17/12/2020. Ngày 28/01/2021 tại Công văn số 702/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục và trình cấp có thẩm quyền chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng của Dự án theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hướng dẫn nhà đầu tư và hiện nay nhà đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ. Sau khi có kết quả chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng, UBND tỉnh sẽ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

87. Cử tri tiếp tục phản ánh khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải mặt bằng của khu tái định cư là nền đá đen, nên khó đào móng xây nhà và một số công trình phụ, tình trạng đường, điện và nước sinh hoạt chưa đảm bảo, nhà sinh hoạt đã xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm để nhân dân vào tái định cư.

Dự án đã được đầu tư đồng bộ về hệ thống cấp nước, cấp điện, giao thông; tuyến ống cấp nước sinh hoạt của KDC được đấu nối với hệ thống cấp

nước của Trung tâm nước sạch VSMT Quảng Ngãi dẫn đến từng lô đất, đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân tái định cư.

Ngày 17/9/2018, UBND xã Bình Hải đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường mặt bằng KDC, xác định được 20 lô đất bị ảnh hưởng, 68 lô đất còn lại đủ điều kiện cấp tái định cư. Đối với 20 lô đất bị ảnh hưởng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã điều chỉnh từ đất ở tái định cư sang đất xây dựng công chào, bãi đỗ xe phục vụ cho khách thăm quan Gành Yến. Đối với những vị trí đã hoàn thiện trong KDC, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai dọn vệ sinh mặt bằng, cắm mốc phân lô, hoàn thiện các hạng mục (trường mầm non, nhà sinh hoạt thôn),...

88. Cử tri tiếp tục kiến nghị hiện nay một số tàu hút cát tại khu vực cảng Hòa Phát, đổ ra biển gây ô nhiễm môi trường biển. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã có Công văn số 150/BQL-QLTNMT ngày 26/01/2021 gửi các cơ quan chức năng có liên quan về việc lấy ý kiến nội dung kiến nghị của cử tri. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 459/STNMT-BHĐ ngày 08/02/2021; phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - Công an tỉnh có Công văn số 31/CSMTr (Đ2) ngày 02/02/2021; Cảng vụ hàng hải có Công văn số 77/CVHHQNg-PC ngày 05/02/2021; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh có Công văn số 264/BCH-TM ngày 22/02/2021, đều có chung ý kiến “chưa nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân; chưa phát hiện vấn đề nghi vấn; chưa phát hiện trường hợp nào hút cát tại khu vực cảng Hòa Phát đổ ra biển gây ô nhiễm môi trường”.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với UBND huyện Bình Sơn xác nhận thông tin nội dung kiến nghị của cử tri để giải quyết, xử lý theo quy định.

89. Cử tri phản ánh Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, trong đó điều chỉnh lại hệ số K là 1,22, tuy nhiên đối với dự án Nghĩa địa xã Bình Đông, tuyến ống nước thô đến nay vẫn chưa được chi trả tiền hỗ trợ chênh lệch giá. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

- Đối với dự án Nghĩa địa xã Bình Đông: Đã được UBND huyện Bình Sơn quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường trong năm 2017; Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất đã thực hiện xong việc chi trả tiền và giải phóng mặt bằng trong năm 2018, đến nay dự án đã được quyết toán xong toàn bộ giá trị. Vì vậy, không có cơ sở để áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND

tinh (được áp dụng để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất kể từ ngày 01/01/2018).

- Đối với dự án Cấp nước thô Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất: Mặt bằng dự án có diện tích thu hồi đất thuộc địa bàn 03 xã: Bình Dương, Bình Phước và Bình Đông đã được UBND huyện Bình Sơn quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp trong năm 2018 và 2019. Giá trị bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt đã tính hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018. Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất đã thực hiện xong việc chi trả tiền cho hộ gia đình, cá nhân theo giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt.

90. Cử tri tiếp tục phản ánh việc Nhà máy bột giấy VNT 19 thi công sang lấp mặt bằng gây bồi lấp mô mã, ruộng, ao, hồ của một số hộ dân từ năm 2016 đến nay nhưng đơn vị thi công chưa khắc phục, chưa hỗ trợ tiền hoa màu cho Nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo để giải quyết cho Nhân dân.

Vấn đề này chưa được giải quyết cụ thể là do một số hộ dân chưa thống nhất nhận chi trả tiền hỗ trợ. Ngày 11/3/2021, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức buổi làm việc với chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 (Công ty) để giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất một số nội dung sau:

- Công ty phối hợp với UBND xã Bình Phước và người dân rà soát, kiểm tra, xác định lại cụ thể diện tích bồi lấp, ngập úng (bao gồm phần diện tích đã xác định mà người dân chưa thống nhất nhận tiền chi trả hỗ trợ và phần diện tích bị bồi lấp, ngập úng phát sinh mới) để giải quyết chi trả hỗ trợ cho người dân; đồng thời, xác định diện tích cải tạo được và diện tích không thể cải tạo để tiếp tục sản xuất, hoàn thành trước 30/3/2021.

- Về mô mã bị bồi lấp: Không có trường hợp mô mã bị bồi lấp do san nền dự án; một số ít mô mã nằm trong ranh giới mặt bằng dự án do người dân không chịu nhận tiền bồi thường theo phương án đã được phê duyệt. Vì vậy, yêu cầu Công ty phối hợp với UBND xã Bình Phước vận động người dân nhận tiền bồi thường và thực hiện việc di dời.

- Về bồi lấp ao, hồ: Hiện nay, Công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, xác định diện tích, khối lượng lấp phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. Yêu cầu UBND xã Bình Phước thông tin đến người dân được biết.

- Đối với phần diện tích đất không thể cải tạo để tiếp tục sản xuất, yêu cầu UBND xã Bình Phước báo cáo, đề xuất UBND huyện Bình Sơn xem xét, quyết định thu hồi.

- Đối với đường dân sinh phục vụ cho người dân đi lại và vận chuyển, khai thác sản xuất: Trong thời gian chưa thực hiện, đề nghị Công ty tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đi vào đường trong nhà máy để vận chuyển, khai thác sản xuất.

91. Cử tri phản ánh đất trong Dự án tuyến đường Bình Long - Dung Quất thuộc tờ bản đồ số 1,2,3,4; Dự án Láng trại tạm (Khu dịch vụ), tuyến đường số 7 thuộc thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận có quyết định thu hồi từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa cấp đất tái định cư, chưa trả tiền cho Nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Đối với Dự án tuyến đường Bình Long - Dung Quất thuộc tờ bản đồ số 1,2,3,4: UBND tỉnh có Thông báo số 174/TB-UBND ngày 25/7/2011 chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm trong phạm vi giai đoạn 1: 3,75m để kịp thời phục vụ việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng của Nhà máy lọc dầu. Phần các hộ dân đã nhận tiền bồi thường thuộc giai đoạn 2 thì cho phép khoan nợ và sẽ thu hồi, khấu trừ vào lần bồi thường của dự án sau (Khoanh nợ đối với 79 hộ có nhà thuộc giai đoạn 2/10,13 tỷ đồng/1.5362m² đã nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng, chưa giao đất tái định cư. Không khoan nợ đối với các trường hợp sau:

+ 05 hộ thuộc giai đoạn 2 có nhà ở, chưa nhận tiền, chưa giao đất tái định cư 918m², đã họp dân thông báo hộ tiếp tục sử dụng.

+ 126 hộ chi thu hồi đất nông nghiệp và tài sản trên đất, không ảnh hưởng nhà ở, không bố trí TĐC (1,16 tỷ đồng/1.9588m²), đã nhận xong tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Diện tích này đã giao cho UBND xã quản lý và không tính bồi thường ở dự án tiếp theo.

Đối với Dự án Láng trại tạm (Khu dịch vụ), tuyến đường số 7 thuộc thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận: UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKTDQ và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 334/UBND-TNMT ngày 19/02/2021 để giải quyết theo thẩm quyền và trả lời kiến nghị của cử tri.

92. Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các đập ngăn mặn trên sông Trà Bồng và cầu Đồng Min; kịp thời tháo dỡ những công trình phụ vì cản dòng chảy, gây ngập úng và sạt lở bờ sông dọc xã Bình Dương.

Hiện nay, trên dọc sông Trà Bồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang triển khai xây dựng 4 công trình, gồm: Đập Trà Bồng với kế hoạch hoàn thành vào tháng 6/2021; đập Bình Nguyên với kế hoạch hoàn thành trước ngày 31/8/2021; đập Bình Phước hoàn thành trong năm 2022 và cầu Đông Yên (cầu Đồng Min) hoàn thành trước ngày 31/8/2021. UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình theo kế hoạch trên và trước mùa mưa

lũ (trước ngày 31/8 hằng năm) phải thu dọn toàn bộ đường thi công, đê quay, kênh dẫn dòng,....để thông thoáng dòng chảy theo quy định phòng chống lũ.

93. Cử tri phản ánh hiện nay tuyến đường từ Công số 2 Hòa Phát - Dung Quất đến cây xăng Bình Đông với lưu lượng xe lưu thông dày đặc, nhưng vào ban đêm không có hệ thống điện, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đầu tư, lắp hệ thống điện sáng tuyến đường này.

UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 597/UBND-CNXD ngày 05/02/2021, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục sớm thực hiện đầu tư công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên một số tuyến đường trong KKT Dung Quất. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng sẽ được Ban Quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

94. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như điện, nước sinh hoạt, bê tông hóa đường đi nội bộ vào khu dân cư số 2, thôn 3, xã Bình Hòa.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Bình Sơn. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Bình Sơn để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

95. Cử tri phản ánh Đập Hồ Đá, xã Bình Khương được chủ đầu tư triển khai xây dựng năm 2020 hiện nay công trình chưa đưa vào sử dụng, nhưng nhiều hạng mục công trình thi công kém chất lượng đã hư hỏng nặng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hồ Đá, huyện Bình Sơn thuộc Lô 2, gói thầu số 6 (C1-QN-GD1-W1), Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo kiểm tra an toàn đập tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 19/11/2018.

Công trình khởi công từ ngày 25/3/2019, hoàn thành ngày 17/9/2020. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì công trình được các bên tham gia nghiệm thu đánh giá đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND huyện Bình Sơn quản lý, sử dụng từ ngày 04/02/2021. Trên cơ sở phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn kiểm tra thực trạng để giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

96. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để bê tông hóa nôi dài tuyến Kênh B79 đoạn từ xóm 3a đến xóm 3b, xã Bình Phước để phục vụ nước sản xuất và nước sinh hoạt cho Nhân dân.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Bình Sơn. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Bình Sơn để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

97. Cử tri phản ánh cầu Trà Bồng bị hư hại do vụ cháy tàu năm 2019, đến nay chưa được khắc phục sửa chữa, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo khắc phục.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi) đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo quy định và trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật làm cơ sở tiến hành khắc phục sửa chữa cầu Trà Bồng. Hiện đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công.

98. Cử tri tiếp tục phản ánh tuyến đường Bắc - Nam (đoạn Hải Nam đi Hải Thanh, xã Bình Hải) thi công chậm, hiện tại mùa mưa bùn đất tràn ra KDC gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục.

Do vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cụ thể: Theo phương án được duyệt có 31 hộ thuộc diện được bố trí tái định cư; qua nhiều lần vận động, chỉ có 11 hộ đồng ý vị trí tái định cư, còn lại các hộ không thống nhất vị trí tái định cư; ngoài ra, có một số trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân, tạo điều kiện để sớm hoàn thành dự án.

99. Cử tri phản ánh mương thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 622B (đoạn từ Trường tiểu học Bình Long đến KDC Rộc Đình 2, xã Bình Long) thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, gây tai nạn cho học sinh và Nhân dân khi tham gia giao thông.

Hiện trạng tuyến ĐT.622B đoạn từ Trường Tiểu học Bình Long đến Khu dân cư Rộc Đình 2, xã Bình Long thuộc lý trình Km0+150-Km0+400 như sau: Phía trái tuyến là Khu dân cư hiện hữu, phía phải tuyến là đất trống (thấp hơn cao độ vai đường từ 0,5 đến 1m), đảm bảo tiêu thoát nước mặt đường trên tuyến ĐT.622B, không gây ra tình trạng ứ đọng nước cục bộ. Hiện nay, UBND huyện Bình Sơn đang đầu tư xây dựng khu dân cư Bắc Rộc Đình (bên phải tuyến, đây là khu đất trống nêu trên) với cos nền gần bằng cao độ

vai đường tuyến ĐT.622B nên có nguy cơ xảy ra tình trạng ngập cục bộ khi có mưa lớn như phản ánh của cử tri. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, thoát nước mặt đường và vệ sinh môi trường trên tuyến ĐT.622B, đoạn Km0+150-Km0+400, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo rà soát dự án Khu dân cư Bắc Rộc Đình để đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước đoạn tiếp giáp với tuyến ĐT.622B. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Bình Sơn để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

100. Cử tri tiếp tục kiến nghị mở rộng điểm ngắt dải phân cách đường Quốc lộ 1 đoạn ngã tư chợ Bình Hiệp đi đường công vụ Dung Quất và đường đi xã Bình Thanh vì lưu lượng người tham gia giao thông giờ cao điểm quá đông.

Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến phúc đáp nội dung kiến nghị của cử tri tại Công văn số 8842/BGTVT-ATGT ngày 08/9/2020 như sau: Theo thiết kế được duyệt, tại vị trí này đã bố trí điểm mở dải phân cách giữa với chiều dài 30m và thiết kế đầy đủ hệ thống an toàn giao thông (gồm: vạch sơn, biển báo, đèn chớp vàng cảnh báo). Hiện nay, tốc độ lưu thông tại khu vực này không lớn (đã có biển báo hiệu khu đông dân cư) và mật độ giao thông chưa quá cao, do vậy việc kéo dài thêm điểm mở dải phân cách giữa và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này là chưa cần thiết.

101. Cử tri kiến nghị tỉnh cần chỉ đạo xem xét lại Công văn số 5161/TNMT ngày 7/11/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường, vì công văn này ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân xã Bình Hải nói riêng và vùng khu đông huyện Bình Sơn nói chung.

Trên cơ sở kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 315/TB-UBND ngày 31/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 5224/STNMT-QLĐĐ ngày 31/12/2020 thông báo hủy bỏ Công văn số 5161/STNMT ngày 07/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để gửi Sở Tư pháp thẩm định, trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

102. Cử tri phản ánh năm 1996 thực hiện theo Nghị định 64 của chính phủ việc đo đạc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho Nhân dân xã Bình Dương, trên giấy chứng nhận không ghi rõ giới cận nên khi tranh chấp đất đai giữa các hộ thì không có cơ sở để giải quyết. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng giải quyết.

Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND huyện Bình Sơn. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển kiến nghị này đến HĐND, UBND huyện Bình Sơn để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

103. Cử tri tiếp tục phản ánh việc thực hiện Quyết định 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh đối với xã Bình Thuận thì diện tích tách thửa đất ở với diện tích tối thiểu sau khi thửa đất được tách thửa là 100 m², trong khi đó các xã trong KKT Dung Quất thì diện tích tách thửa đất ở với diện tích tối thiểu sau khi thửa đất được tách thửa là 50 m². Đề nghị tỉnh chỉ đạo để thuận lợi cho Nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong dự thảo Quy định việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có đề xuất đối với địa bàn xã Bình Thuận được tách thửa diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa là 50 m². Hiện nay đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng trình tự thủ tục của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

104. Cử tri tiếp tục phản ánh hiện nay xã Bình Thuận có 150 trường hợp làm nhà ở trước ngày 01/07/2004 không được cấp GCNQSDĐ, nhưng những hộ dân làm nhà từ năm 1996 đến trước ngày 01/7/2004 thì được cấp GCN QSDĐ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: *“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất...”*

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo cơ quan liên quan làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn được biết: hộ gia đình cá nhân tại xã Bình Thuận nói riêng và các xã nằm trong khu kinh tế Dung Quất nói chung, thuộc các trường hợp sử dụng ổn định trước 01/7/2004, đã gửi hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn để được xem xét, trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh huyện Bình Sơn từ chối giải quyết hồ sơ của công dân bằng văn bản vì cho rằng người dân tự tạo lập làm nhà trên đất nông nghiệp là có vi phạm pháp luật về đất đai và không phù hợp với quy hoạch của khu kinh tế Dung Quất nên không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ theo Khoản 3 Điều 22

Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Vì vậy, trường hợp này hồ sơ đang được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh huyện Bình Sơn thụ lý, trả hồ sơ, nên chưa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bình Sơn.

Để thống nhất phương án giải quyết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ quan trực thuộc thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.

105. Cù tri các huyện ven biển tiếp tục kiến nghị tỉnh cần xem xét có chính sách hỗ trợ cho những hộ gia đình thực hiện việc đóng tàu theo Nghị định 67 nhưng hiện nay bị thua lỗ, nhiều tàu phải nằm bờ, bị ngân hàng khởi kiện ra tòa.

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có quy định cơ chế xử lý rủi ro các khoản cho vay đóng mới, nâng cấp tàu bị rủi ro xảy ra do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng; không có chính sách, điều khoản quy định hỗ trợ trong trường hợp chủ tàu làm ăn thua lỗ. Vì vậy, UBND tỉnh xét thấy không có cơ sở đề xây dựng chính sách hỗ trợ chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ do làm ăn thua lỗ theo kiến nghị của cù tri.

Tuy nhiên, tại Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 20/10/2020 về tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế xử lý rủi ro đặc thù riêng cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP để áp dụng chung cho toàn Hệ thống Ngân hàng (vì nếu càng để lâu thì tài sản bảo đảm là chính con tàu càng nhanh xuống cấp và hư hỏng, càng gây thiệt hại cho cả Ngân hàng và chủ tàu mà nợ vẫn không trả được) và hỗ trợ ngân sách xử lý rủi ro cho các Ngân hàng thương mại đã dùng nguồn vốn tự huy động để cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

106. Cù tri trong tỉnh kiến nghị tỉnh sớm hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ rừng trồng lấy gỗ bị thiệt hại do bão số 9 gây ra theo quy định tại Quyết định 740/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh, đồng thời làm việc với các Nhà máy dăm gỗ hỗ trợ Nhân dân bình ổn giá thu mua, cũng như đề nghị các Ngân hàng có chính sách giãn nợ, khoan nợ cho những hộ dân vay vốn để họ có điều kiện sản xuất, ổn định đời sống.

Sau thiên tai, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai khắc phục tại Công văn số 3592/UBND-NNTN ngày 05/8/2020 về khắc phục rừng trồng bị thiệt hại do nắng hạn và Công văn số 3577/UBND-NNTN ngày 04/11/2020 về khắc phục hậu quả thiệt hại về rừng do bão, lũ.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể việc lập đầy đủ hồ sơ, làm căn cứ đề xuất cơ quan thẩm quyền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Công văn số 2191/SNNPTNT-KL ngày 25/8/2020 về việc triển khai khắc phục rừng trồng bị thiệt hại do nắng hạn, Công văn số 2914/SNNPTNT-KL ngày 09/11/2020 về việc khắc phục hậu quả thiệt hại về rừng do bão, lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê từ báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổng diện tích rừng trồng bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra là 70.409 ha, với giá trị thiệt hại ước tính 2.971.163 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được hồ sơ đề xuất hỗ trợ thiệt hại từ các địa phương (thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định) để trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo chính sách quy định.

Sau cơn bão số 9 năm 2020, để kịp thời chia sẻ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra; UBND tỉnh đã có Công văn số 5346/UBND-KT ngày 03/11/2020 chỉ đạo kịp thời hỗ trợ thu mua gỗ keo ngã đổ do bão số 9 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với những hành vi lập trạm cân thu mua gỗ keo tự phát, ép giá thu mua gỗ keo tại các địa phương.

Chi cục Kiểm lâm đã trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đã được Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vạn Lý thống nhất hỗ trợ thu mua đối với diện tích rừng trồng keo của nhóm hộ chứng chỉ rừng Mộ Đức với giá cao hơn thời điểm trước bão số 9 là 100.000 đồng/tấn. Đến nay, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vạn Lý đã hỗ trợ thu mua khoảng 4.300 tấn, với tổng số tiền hỗ trợ là 430 triệu đồng.

107. Cù tri phản ánh năm 2020 có nhiều thiên tai, dịch bệnh diễn ra làm cho đời sống Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, những trường hợp yếu thế trong xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có chiều hướng tăng. Đề nghị tỉnh tiếp tục sớm có cơ chế đầu tư, hỗ trợ cho nhóm đối tượng này cũng như sớm hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt

Hiện nay các chính sách giảm nghèo chung vẫn đang triển khai thực hiện cho các đối tượng theo quy định về các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, nhà ở, vốn vay tín dụng ưu đãi, tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách, trợ cấp bảo trợ xã hội... Trong năm 2021, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020. Hiện nay, Chính phủ đang rà soát và phê duyệt Chương

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi Trung ương phê duyệt Chương trình, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện, kịp thời hỗ trợ để giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Đối với nội dung khắc phục hậu quả bão lụt: Trên cơ sở thực tế tại địa phương, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 04/12/2020, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1.592,385 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra năm 2020. Đồng thời, để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chính phủ hỗ trợ 1.240,125 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói. Như vậy, cùng với việc trích từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ, việc hỗ trợ gạo cứu đói cho Nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra năm 2020 đảm bảo kịp thời, giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

108. Cử tri nhiều huyện trong tỉnh phản ánh theo quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh thì mức hỗ trợ kinh phí thực hiện việc chỉnh trang đồng ruộng chỉ có 15 triệu đồng/ha đối với đất trồng lúa, 10 triệu đồng/ha đối với đất màu là quá thấp, chưa phù hợp với thực tế. Đề nghị tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Đồng thời chỉ đạo rà soát, chi trả chi phí dồn điền đổi thửa cho các địa phương.

Mức hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh là mức hỗ trợ trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện và sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp từ năm 2013 đến cuối năm 2020; tổng hợp nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đã được UBND tỉnh cấp và còn nợ của các địa phương; đồng thời, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến và kiến nghị cho giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

109. Cử tri phản ánh tình trạng tin dụng “đen” vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều người dân rơi vào bết tắc, ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn kịp thời.

Trong năm 2020, thực hiện Chi thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã có những chuyển biến tích cực, không còn hoạt động công khai, lộng hành như trước; tình trạng treo biển, phát, dán tờ rơi, quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay lại tại nơi công cộng, trên các website và mạng xã hội giảm rõ rệt; nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân cũng được nâng cao; nhiều chương trình hỗ trợ tài chính của hệ thống ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng hợp pháp được triển khai đáp ứng nhu cầu của người dân nên giảm số lượng người dân tìm đến tín dụng đen.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cá nhân vì nhiều lý do khác nhau như sử dụng tiền vào mục đích bất chính, tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội,... vẫn tìm đến tín dụng đen, bất chấp những rủi ro về lãi suất và việc không trả nợ được.

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/3/2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, đấu tranh xử lý 9 vụ/27 đối tượng có liên quan đến tín dụng đen. Kết quả khởi tố 8 vụ/19 bị can, xử lý hành chính 01 vụ/02 đối tượng, xử lý khác 06 đối tượng liên quan đến tín dụng đen.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa và đấu tranh các hoạt động liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

110. Cù tri phản ánh, mặc dù Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn còn tình trạng ứng xử chưa được tốt với bệnh nhân, công tác chẩn đoán, điều trị bệnh vẫn làm cho người dân lo lắng, phải đi điều trị ở các tỉnh ngoài. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng nghiêm túc khắc phục để tạo niềm tin cho người dân.

a) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hiện là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật của tỉnh. Bệnh viện được xây mới và đưa vào sử dụng năm 2009, với thiết kế ban đầu cho 600 giường bệnh; tuy nhiên, số lượng giường bệnh thực kê hiện nay của Bệnh viện đều vượt so với thiết kế ban đầu. Tình trạng quá tải người bệnh nội trú vẫn còn diễn ra tại một số khoa. Một số trang thiết bị y tế còn lạc hậu và không đồng bộ. Trang thiết bị cần thiết cho hoạt động khám, chữa bệnh còn thiếu như: Máy siêu âm Doppler tim, máy Shock điện, Máy đo độ loãng xương... Hệ thống MRI 1.5 Tesla mới được đưa vào sử dụng từ ngày 18/01/2021.

b) Về vấn đề chuyển tuyến: Một số người bệnh/người nhà yêu cầu chuyển tuyến đi tuyến trên đối với những bệnh lý, những dịch vụ kỹ thuật nằm trong phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, một số người nhà xin chuyển tuyến mà không có bệnh nhân đi cùng. Bệnh viện đã thực hiện việc từ chối chuyển tuyến khám chữa bệnh trong những trường hợp này, điều này đã khiến cho một số người bệnh/người nhà không được hài lòng, cho rằng bệnh viện gây khó khăn trong việc thực hiện chuyển tuyến. Tuy nhiên, Bệnh viện đã thực hiện theo đúng các quy định về công tác chuyển tuyến khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

d) Về thái độ phục vụ của nhân viên y tế

Hàng năm, nguồn dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh thấp nên việc phân bổ kinh phí cho Bệnh viện thấp hơn so với chi phí thực tế, gây khó khăn trong công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề thái độ của nhân viên y tế đôi lúc còn chưa hài lòng người bệnh chỉ mang tính chất chủ quan. Bệnh viện đã cải thiện nhiều trên mọi phương diện bằng cách mời giảng viên các nơi về tập huấn “Quy tắc ứng xử” theo quy định của Bộ Y tế; cải thiện về thời gian và các Bác sỹ ra phòng khám là người có kinh nghiệm và có bằng cấp đủ để giải quyết mọi tình huống cho người bệnh; đã từng bước cải thiện nhiều về chất lượng khám, chữa bệnh để phục vụ cho Nhân dân tỉnh nhà.

Để ngày càng nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân, UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế trong thời gian đến, thực hiện các nội dung sau:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao; để mọi người dân, những người có điều kiện được khám chữa bệnh tại tỉnh.

- Sở Y tế hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp khám, chữa bệnh nâng cao công tác quản trị, điều hành; đổi mới tư duy, cách làm cũ, coi người bệnh là trung tâm, nguồn thu nhập chính của bệnh viện, để góp phần tăng nguồn thu, giữ chân đội ngũ y bác sỹ và lấy lại niềm tin của người dân.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Y tế với chủ đề “*Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ bệnh nhân*”, “*Lương y như từ mẫu*”, nhằm tạo được sự chuyển biến thật sự đối với công chức, viên chức và đội ngũ y bác sỹ trên địa bàn tỉnh; người bệnh đến bệnh viện phải được chăm sóc tận tình, chu đáo, tạo sự thân thiện, cởi mở, gần gũi, để người dân an tâm chữa bệnh.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, y bác sỹ để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; kể cả tiếp nhận nguồn nhân lực

mới. Tùy theo nội dung, thẩm quyền, gửi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế tuyến huyện, tuyến cơ sở hoặc chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực y tế; trình UBND tỉnh xem xét trong năm 2021.

- Xây dựng Đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định và triển khai thực hiện.

111. Cử tri phản ánh hiện nay đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, bản hàng tháng được hưởng mức phụ cấp 0,5 hệ số lương cơ sở là quá thấp, không khuyến khích họ an tâm công tác. Đề nghị tỉnh nghiên cứu tăng mức phụ cấp hàng tháng lên 1,0 mức lương cơ sở.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản thì mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương cơ sở. Theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương quy định cụ thể: mức trợ cấp thêm hàng tháng (nếu có) ngoài mức phụ cấp của nhân viên y tế thôn, bản được quy định tại khoản 2 Điều 2.

Tuy nhiên, căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh hiện nay, tỉnh chưa thể ban hành quy định mức trợ cấp thêm hàng tháng ngoài mức phụ cấp hàng tháng của nhân viên y tế, thôn bản.

112. Cử tri phản ánh khu vực ngã 4 đường Trần Quang Diệu - Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi có một số quán karaoke mở nhạc suốt đêm từ 22h đến 5h sáng, một số đối tượng phức tạp tụ tập tại các quán karaoke này, nghi vấn sử dụng chất kích thích. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý tình trạng này.

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo xử lý; kết quả như sau:

- Đối với phản ánh về thời gian hoạt động từ 22h00 đêm đến 5h00 sáng. Theo quy định, quán karaoke được phép hoạt động từ 08h00 đến 24h00. Do đó, các quán hoạt động sau 24h00 đến 05h00 sáng là trái quy định. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố Quảng Ngãi đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu các quán karaoke này viết cam kết tuân thủ đúng thời gian hoạt động theo quy định.

- Đối với phản ánh về một số đối tượng phức tạp tụ tập tại các quán karaoke này, nghi vấn sử dụng chất kích thích: UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an thành phố Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, triệt xóa tệ nạn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, phần lớn các cơ sở kinh doanh karaoke tuân thủ, chấp hành các quy định. Tuy nhiên, còn 03 cơ sở kinh doanh có hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Công an thành phố đã thụ lý giải quyết theo quy định.

Trong thời gian đến, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo: (1) Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố tăng cường kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu; đồng thời xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật; (2) Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (30 bộ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha99.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên